
เมื่อโลกไซเบอรหลอมรวมกับโลกกายภาพแบบบูรณ

าการ ประธานเจาหนาที่บริหารฝ ายเทคโนโลยี โตชิบา

มีวิสัยทัศน ตอโลกอนาคตนี้อยางไร (ตอนที่1)

ประเด็นนาสนใจ

– การทํางานประสานกันระหวางเทคโนโลยีโลกไซเบอร (cyber technology) และโลกกายภาพ (physical
technology)
– โอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการเชื่อมโยงแบบบูรณาการของเทคโนโลยีทัง้สองโลก

– จุดแข็งของโตชิบาในการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงแบตเตอรี่แบบชารจไดใหมหลายครัง้

เซมิคอนดักเตอร และปัญญาประดิษฐ (AI)

ในปัจจุบัน การคนหาทางอินเทอรเน็ต การสื่อสารผานโซเชียลเน็ตเวิรก การจัดเก็บรูปและภาพยนตรบนระบบคลาวด

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และบริการออนไลนตาง ๆ ซึ่งสวนใหญถูกพัฒนาโดยบริษทั Google, Apple, Facebook

และ Amazon (หรือที่เรียกรวมกันวา กลุมบริษทั GAFA) ลวนกลายเป็นสิ่งที่ขาดไมไดในชีวิตประจําวันของเรา

อยางไรก็ตาม การดําเนินชีวิตของมนุษยเราไมไดขึ้นอยูกับกิจกรรมบนโลกไซเบอรที่ปรากฏอยูเพียงบนเซิรฟเวอร

หรือเน็ตเวิรกเทานัน้ เพราะเรายังอาศัยอยูในโลกแหงความเป็นจริงหรือโลกกายภาพ ฉะนัน้ ขอมูลตางๆ จะเกิด

คุณคาอยางแทจริงก็ตอเมื่อเราสามารถเชื่อมตอขอมูลเหลานัน้เขากับสิ่งตาง ๆ ในโลกกายภาพเทานัน้

โตชิบา คอรปอเรชัน่ มีความมุงมัน่ที่จะเป็นองคกรชัน้นําในการแกไขปัญหาทางสังคมดวยการบูรณาการเทคโนโลยี

โลกไซเบอรและโลกกายภาพ หรือโลกแหงความเป็นจริง เทคโนโลยีที่โดดเดนของโตชิบามีอะไรบาง และโลกแบบ

ใดที่ทางบริษทัตองการจะสรรคสราง เราจะไปหาคําตอบจากการสัมภาษณ ประธานเจาหน าที่บริหารฝ ายเทคโนโลยี

ของโตชิบา ดร. ชิโระ ไซโตะ

คําถาม: แผนธุรกิจในอีก 5 ปีขางหน า โตชิบา “วางเป าหมายในการเป็นองคกรชัน้นําดานเทคโนโลยี Cyber

Physical Systems (CPS) ระดับโลก” นัน่หมายความวาเทคโนโลยีที่ผสมผสานโลกเสมือนและโลกจริงจะเป็นที่

ตองการอยางมากในอนาคตใชหรือไม

ไซโตะ: ตัง้แตยุค 1990s การปฏิวัติดานไอทีซึ่งมุงเนนที่อินเทอรเน็ตและเซมิคอนดักเตอรกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล

อยางมากตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของโลก และเกิดการสรางมูลคาจากการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ตัง้อยูบนวิธีการใช
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เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เมื่อไมนานมาน้ี เราใหความสนใจไปที่กลุมบริษทั GAFA หรือที่เมื่อกอนเรียกกันวา

GAFMA โดยรวมบริษทั Microsoft เขาไปดวย แตในตอนน้ีใชกลาวถึงสี่บริษทัผูเลนหลักในการปฏิวัติดานดิจิทัล

ไมวาจะเป็นการรวบรวมขอมูลสวนตัวของผูใชงาน ไปจนถึงการนําขอมูลเหลาน้ีไปใชใหเกิดมูลคา อยางไรก็ดี

นวัตกรรมที่สามารถกอใหเกิดการปฏิรูป หรือจุดชนวนใหเกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมนัน้ยังไมเกิดขึ้น และในยุค

สมัยที่เราใชชีวิตกันอยูน้ี การใชเทคโนโลยีใหเกิดคุณคาอยางแทจริงกลายเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง

แตถึงกระนัน้ เราจะเห็นไดวา ในปัจจุบันศาสตรเทคโนโลยีอยางปัญญาประดิษฐ (AI) และการเรียนรูเชิงลึก (Deep

Learning) มีวิวัฒนาการที่โดดเดนนาสนใจ เราจึงเชื่อวาในเวลาอีกไมกี่ปี กุญแจสําคัญจะอยูที่การหาวิธีบูรณาการ

เทคโนโลยีไซเบอรตาง ๆ เหลาน้ีเขากับเทคโนโลยีในโลกจริง เชน เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหุนยนต และระบบ

เซ็นเซอร

คําถาม: เทคโนโลยีโลกเสมือนจะเชื่อมตอเขากับโลกกายภาพหรือโลกแหงความจริงไดอยางไรบาง

ไซโตะ: อยางแรกเลย ถึงแมเราจะใชคําวา ไซเบอร แตอยากใหมองภาพวามันคือสมองมนุษย สวนกายภาพก็คือ

พวกผลิตภัณฑตาง ๆ เชน อุปกรณเครื่องจักร วัสดุ ระบบ และบริการตาง ๆ ที่เราเห็น หรือใชกันในชีวิตประจําวัน

ซึ่งทุกวันน้ี เราใชเทคโนโลยีระบบเซ็นเซอรและเน็ตเวิรกมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการรวบรวมขอมูลจากการดําเนินงาน

และจากระบบและบริการทัง้หลาย จากนัน้เราจึงใช AI หรือเทคโนโลยีอื่นเขามาวิเคราะหและประมวลผลขอมูลใน

โลกไซเบอร แลวสงผลลัพธที่ไดสูโลกแหงความเป็นจริง เชน วิธีแกปัญหาที่เหมาะสม การคาดการณ และแผนงาน

ตาง ๆ ซึ่งจะเพิ่มมูลคาใหกับเทคโนโลยีโลกกายภาพ สินคา และบริการตาง ๆ เราเชื่อวากระบวนการทําซํ้าๆ น้ีจะสง

ผลใหเกิดเทคโนโลยี สินคา และบริการใหม ๆ ขึ้น

ซึ่งกระบวนการน้ีคือ “cyber-physical system” หรือ CPS นัน่เอง และน่ีคือลักษณะขององคกรที่เราตองการจะเป็น

จริงๆ แลวคําจํากัดความน้ีไมใชสิ่งใหมเลย มันเป็นแนวทางการวิจัยที่เราใชมาตัง้แตปี 2012ในขณะที่ผมยังดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาของโตชิบา เมื่อมองในอีกมุมหน่ึง อาจกลาวไดวาเราเดินทางมาถึงจุดที่เรา

สามารถนําเป าหมายงานวิจัยมาเป็นเป าหมายในธุรกิจไดแลว

คําถาม: ในโลกที่มีการบูรณาการระหวางเทคโนโลยีไซเบอรและกายภาพ คุณคิดวาอะไรคือสิ่งที่จะทําใหโตชิบาประ

สบความสําเร็จ

ไซโตะ: อยางที่ผมไดกลาวไปแลววา เราเชื่อวากระบวนการทําซํ้าๆ ระหวางเทคโนโลยีไซเบอร กับเทคโนโลยีกาย

ภาพ ที่วาจะนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อใหเขาใจงายขึ้น เราสามารถจะสงมอบอุปกรณและระบบที่จะสงขอมูลไป

ยังไซเบอรสเปซซึ่งมันจะถูกจัดการและวิเคราะห และถูกนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษทัที่ดูแลใน

สวนของการซอมบํารุงและการดําเนินการตางๆ และสามารถปฏิบัติตามกระบวนการซํ้า ๆ เพื่อใหนําขอมูลไปใช

ประโยชนสูงสุด



ถากลับมามองโตชิบาในวันน้ี เราไดสัง่สมเทคโนโลยีและความรูมากมายในชวงเวลาหลายปีที่ผานมา เพื่อสงมอบ

สินคาและบริการในธุรกิจหลัก อาทิ ธุรกิจพลังงาน ซึ่งรวมถึงโรงงานไฟฟ า และโครงสรางพื้นฐานทางสังคม โดยเรา

มีความเชี่ยวชาญหลากหลายดาน ตัง้แตการวางระบบโครงสรางอาคาร ไปจนถึงระบบทางรถไฟ

ความสําเร็จและความเชื่อมัน่ที่เราไดรับจากการดําเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลายาวนาน ไมใชสิ่งที่สามารถทําไดในชัว่

ขามคืน ความรูพื้นฐานที่เรามีในสวนของโลกกายภาพทําใหเรามีแหลงขอมูลหรือ “ทรัพยสินทางปัญญา” ที่มีคา

อยางยิ่ง นอกจากน้ี เราก็ยังไดสัง่สมความรูดานเทคโนโลยี AI มาเป็นเวลาหลายปีเชนกัน ซึ่งน่ีจะเป็นขุมทรัพยที่แท

จริงที่จะเสริมความแข็งแกรงใหกับบริษทัซึ่งผลิตสินคาดานเทคโนโลยี และผมเชื่อวา การหลอมรวมของสององค

ความรูน้ีจะสงผลใหเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะกาวขึ้นมาเป็นผูนําในโลกยุคที่เทคโนโลยีโลกเสมือนและโลกจริงบูรณ

าการเขาหากัน

คําถาม: สินคาและบริการประเภทใดบางที่เกิดขึ้นจากการหลอมรวมของเทคโนโลยีโลกเสมือนและโลกจริง

ไซโตะ: เราสามารถบอกไดวา ที่โตชิบา มีเทคโนโลยีหลายอยางที่เรากําลังพัฒนา หน่ึงในนัน้คือ โรงไฟฟ าเสมือน

(Virtual Power Plant: VPP) โดยที่เราใชอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เขามาประสานงาน

ระหวางแหลงไฟฟ าแตละแหลง เชน แหลงผลิตพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานไฮโดรเจน รถยนตไฟ

ฟ า และแบตเตอรี่ที่สามารถชารตใหมไดหลายครัง้ เพื่อเชื่อมตอการปฏิบัติงานราวกับเป็นโรงงานไฟฟ าแหงเดียว

นอกจากน้ี เรายังสามารถใช IoT ชวยในการวิเคราะหการประหยัดพลังงาน และปริมาณพลังงานที่ลดได รวมถึงชวย

ควบคุมผลการวิเคราะหผาน AI และการประมาณการณการใชพลังงาน ยิ่งไปกวานัน้ เรายังรวมมือกับลูกคาในการ

สรางกลไกควบคุมแหลงการจายพลังงานและอุปกรณไฟฟ าในฝ่ังของลูกคาเพื่อจัดการอุปทานพลังงานไดอยางเหมา

ะสม

อีกตัวอยางหน่ึง คือระบบทางรถไฟ โดยเรามีหัวรถจักรแบบไฮบริดที่มีเครื่องยนตประสิทธิภาพสูงใชงานดวย

แบตเตอรี่และแมเหล็กถาวร คุณสมบัติหลักที่หัวรถจักรพวกน้ีจําเป็นตองมีคือ ความสามารถในการจัดการสิ่ง

แวดลอมที่ดีเยี่ยม แตในอนาคต ผมคิดวาเราสามารถปรับปรุงแผนงานการซอมบํารุงและแผนปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น

โดยการรวบรวมและประมวลผลขอมูลการดําเนินงานผานการเชื่อมตอกับเน็ตเวิรกตาง ๆ

วิทยาการหุนยนตคือ ศาสตรอีกแขนงหน่ึงที่เราผลักดันใหเกิดการบูรณาการทางเทคโนโลยี โดยเราใชเทคโนโลยี

ระบบเซนเซอรและระบบควบคุมเขามาพัฒนาหุนยนตใหสามารถจัดการระบบโลจิสติกสไดอัตโนมัติ และออกแบบ

เทคโนโลยี เพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสถานะการปฏิบัติงาน รวมถึงสัง่การหุนยนตจํานวนมากไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

คําถาม: ในสวนของกลุมผลิตภัณฑที่ทางโตชิบาดูแลอยูในตอนน้ี มีเทคโนโลยีเฉพาะทางดานใดบางที่ทางบริษทั

ตัง้ใจจะเสริมสรางความแข็งแกรงยิ่งขึ้น



ไซโตะ: ธุรกิจของโตชิบา คอรปอเรชัน่ มีขอบเขตกวางขวางมาก ทัง้ชิน้สวน หรือระบบในดานพลังงาน โครงสราง

พื้นฐานทางสังคม เซมิคอนดักเตอรและการจัดเก็บขอมูล แตดานที่เราใหความสําคัญเป็นหลักคือ แบตเตอรี่แบบ

ชารจไดใหมหลายครัง้ภายใตชื่อ SCiB™ ดวยการออกแบบที่ใชโลหะออกไซดอยางลิเธียมไททาเนทเป็นวัสดุขัว้ลบ

เราจึงไดแบตเตอรี่ที่มีความสามารถในการเก็บและปลอยพลังงานอยางรวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง และมีอายุการใช

งานยาวนาน เราไดทําการผลิตและจัดจําหนายแบตเตอรี่ SCiB™ มาตัง้แตปี 2011 ซึ่งที่ผานมาก็ยังไมเคยเกิด

อุบัติเหตุใด ๆ เลย อายุขัยในการใชงานก็นาทึ่งมาก ดวยความจุพลังงานสูงกวา 70% หลังจากการชารตกวา 20,000

รอบ2 ซึ่งเป็นขอพิสูจนชัดเจนวาเหตุใดมันจึงเหมาะกับการใชงานในยานพาหนะและอุตสาหกรรมตาง ๆ อยางยิ่ง

งานวิจัยแบตเตอรี่ของเราในตอนน้ี มุงเนนไปที่การเพิ่มขีดความสามารถ และการปลอยพลังงานใหสูงยิ่งขึ้น เรา

กําลังทดสอบวัสดุใหมคือ ไนโอเบียมไททาเนียมออกไซด โดยตัง้เป าหมายไววาจะใชวัสดุน้ีเพิ่มความจุของแบตเตอรี่

ถึง 1.5 เทาของแบตเตอรี่ SCiB™ ในปัจจุบัน ภายในตัวแบตเตอรี่จะมีชิน้สวนที่เรียกวา เซปพาเรเตอร หรือแผนกัน้

ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสรางของชิน้สวนน้ี ชวยใหเราพัฒนาทัง้ความจุ และการปลอยพลังงานไดดีขึ้น และในอนาคต

เราคาดวาเมื่อมีการใชรถยนตไฟฟ าอยางแพรหลาย ธุรกิจใหเชารถระยะสัน้ก็จะเติบโตตาม ซึ่งเชื่อวาจะทําให

แบตเตอรี่ที่มีความสามารถในการชารตและปลอยพลังงานไดอยางรวดเร็วเป็นที่ตองการ

เซมิคอนดักเตอร หรือ สารกึ่งตัวนํา คือ อีกหน่ึงดานที่เรายังคงใหความสําคัญ เรากําลังพัฒนาอุปกรณสําหรับการใช

งานในอิเล็กทรอนิกสกําลัง การใชงานกับยานพาหนะ เครื่องมืออุตสาหกรรม และระบบการจายไฟฟ า ที่ทนทานตอ

กระแสไฟฟ าแรงสูงหลายพันโวลต นอกจากน้ี เรายังพัฒนาสารกึ่งตัวนําประเภทสารประกอบ (Compound

semiconductor) รูปแบบใหมซึ่งใช SiC (ซิลิคอนคารไบด) และ GaN (แกลเลียมไนไตรด) ในการปรับปรุงเพื่อใหมี

ขนาดเล็กลงแตประสิทธิภาพสูงขึ้น ในสวนของการใชงานกับยานพาหนะ เรามองถึงยานพาหนะไรคนขับในอนาคต

และกําลังพัฒนาหนวยประมวลผลภาพและเซนเซอรวัดระยะทางที่มีความแมนยําสูง

ปัจจุบัน ในอุตสาหกรรมการคมนาคม รถยนตไฟฟ าจะเขามามีบทบาทสูงขึ้นเรื่อย ๆ อยางแนนอน โดยยึดหลักการ

สําคัญคือ CASE ซึ่งยอมาจาก Connectivity การเชื่อมตอ Autonomous การทํางานอัตโนมัติ Shared การแบงปัน

และ Electric ไฟฟ า เมื่อเรานึกถึงปัจจัยที่จะนําไปสูการพัฒนายานพาหนะไรคนขับ ก็จะเห็นไดอยางชัดเจนวา

เทคโนโลยีตาง ๆ ที่ทางโตชิบาครอบครองอยู เชน แบตเตอรี่ หรือเซมิคอนดักเตอร จะกลายเป็นสิ่งจําเป็นที่ขาดไม

ได มุมมองน้ีไดรับความสนใจอยางลนหลามจากผูผลิตรถยนต ซึ่งแสดงใหเห็นถึงองคความรูและความสามารถของผู

ผลิตอุปกรณไฟฟ าตาง ๆ

คําถาม: หากมองในดานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ หรือ AI การวิจัยและพัฒนาของทางโตชิบาเป็นไปในทิศทางใด

ไซโตะ: เรามีการพัฒนาเทคโนโลยี AI มาอยางตอเน่ือง เพื่อชวยในการจัดการปัญหาพื้นฐานตาง ๆ ในพื้นที่การทํางา

น อยางที่ผมไดบอกไปกอนหน าน้ีวา เราไดสัง่สมองคความรูมาเป็นเวลาหลายปี นัน่รวมถึงเครื่องอานรหัสไปรษณีย

อัตโนมัติ และเครื่องแยกจดหมาย ซึ่งเราไดประดิษฐขึ้นมาตัง้แตชวงปี 1960s เราวางเป าหมายในการพัฒนาเทคโน



โลยี AI ดวยการตัง้คําถามอยางเชน เราสามารถหาทางแกไขปัญหาอะไรไดบางในไซตงานที่เต็มไปดวยขอมูล

มากมายมหาศาล หรือในไซตงานที่ตองใชทรัพยากรมนุษยในการทํางาน ตัวอยางในที่น้ีเชน เทคโนโลยีชวย

วิเคราะหความเสื่อมของตัวเชื่อม เทคโนโลยีชวยประเมินระดับความตองการใชไฟฟ าที่มีความเที่ยงตรงสูง ระบบ

คอมพิวเตอรที่สามารถสื่อสารทางเสียงไดดวยการใชเทคโนโลยีการจดจําและการสังเคราะหเสียง

ในขณะที่เราพยายามใชองคความรูที่มีอยางเต็มที่ เราก็ยังไดผลักดันใหเกิดการพัฒนาผานความรวมมือกับองคกร

การวิจัยตาง ๆ สวนในแงของทิศทางในการพัฒนานัน้ เรากําลังกาวผานระบบปัญญาประดิษฐที่ตองการมนุษยเขามา

ดูแลการทํางาน ซึ่งมุงเนนในการหาวิธีดําเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยที่เรารูวิธีการทํางานอยูแลว แตเรา

กําลังผลักดันการพัฒนาปัญญาประดิษฐที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และไมจําเป็นตองมีมนุษยเขามาชวยในการ

สอนงานอีกตอไป

ดูเหมือนวาเรากําลังกาวเขาสูยุคสมัยใหม ซึ่งโลกไซเบอรกับโลกกายภาพกําลังหลอมรวมเขาดวยกัน เป็นโลกที่

ตองการนักวิจัยและวิศวกรที่จะชวยสงเสริมและผลักดันใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี AI ซึ่งขีดความสามารถไมได

จํากัดเพียงแคการวิเคราะหและคาดการณสมรรถภาพการทํางานสําหรับอุปกรณหรือระบบอยางแมนยํา แตรวมไปถึง

ขอมูลที่ไดจากอุปกรณเหลานัน้ดวย โดยในสวนน้ี มันจึงมีความจําเป็นอยางยิ่งที่เราจะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดตาม

กรอบเดิม ๆ ไมวาจะเป็นการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การสรางคุณคาทัง้ภายในและภายนอกองคกร และการ

พัฒนาองคความรูในอุตสาหกรรมใหม ๆ

ในการสัมภาษณครัง้ตอไปกับ ดร. ไซโตะ เราจะมาพูดถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนา

เทคโนโลยีตาง ๆ ของโตชิบา คอรปอเรชัน่


